



ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 92 ภาคการศึกษา 2/2557 ประจำวันที่ 20 - 24 เมษายน พ.ศ. 2558

❖ ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่



นางสาวนิรันดา เฉลิมสถาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

❖ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ยฉิญา ฉิมนาค และนายมานอชญ์ นาคบาง ลงพื้นที่ชุมชน พระร่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 คน เพื่อดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล พร้อมทั้งสาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการนำมาใช้ประโยชน์ จากนั้นนายมานอชญ์ นาคบาง ยังได้นำน้ำมันเก่าจากการประกอบอาหารมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสร้างผลิตภัณฑ์สบู่เพื่อใช้ในครัวเรือนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพต่อไป



❖ ขอเชิญประชุม

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 44 (2/2558) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและหาแนวทางพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารให้ก้าวเดินไปข้างหน้า

❖ แจ้งคณาจารย์ทุกท่านทราบ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดให้คณาจารย์ผู้สอนประจำวิชาส่งผลการสอบของนักศึกษาภาคปกติผ่านระบบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 1 2 และ 3) ให้แก่กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นั้น เพื่อให้การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาของคณะฯ มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านส่งผลการเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2557 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาเกรดของนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ปรัชญา : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค่านิยมร่วม : คิดบวก ผนวกใจ อัตลักษณ์บัณฑิต : บัณฑิตจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน สร้างงาน บนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่านกระบวนการวิจัย ผสานองค์ความรู้ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนบนฐานการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ขอเชิญร่วมงานเรียงสรวายสงกรานต์พิบูล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดจัดงานเรียงสรวายสงกรานต์พิบูล ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ส่วนทะเลแก้ว เพื่อรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยให้แต่ละคณะฯ ตั้งขบวนด้านข้างหอประชุมศรีวชิรโชติ (ถนนฝั่งต้นเหลืองปริศิยาร) เพื่อแห่เข้าสู่หอประชุมฯ ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมทั้งแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นบ้านร่วมเดินขบวนแห่ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



❖ โครงการวิจัยสัญญา

ขอเชิญคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการวิจัยสัญญา ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยหรือให้คำปรึกษากับโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนของแต่ละคณะ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเร่งด่วนของแต่ละคณะ ในด้านการวิจัยที่ต้องการให้สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยเหลือหรือพัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

❖ เชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 22 และ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2



รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



วันที่ 22 และ 29 เมษายน 2558



ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2

นำข้าวโมจิติดอาสาให้ 3 ชั่วโมงสำหรับนักศึกษา กยศ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา >> ข้าวทูนกุ่ม



- อัดลักษณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
: บัณฑิตจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ ใฝ่รู้ สู้งาน
- เอกลักษณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
: อนุรักษ์ ส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหาร